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     ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ประผลสำเร็จในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ...
สำหรับท่านที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ขอเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำในสิ่งที่ดีต่อไป
นวัตกรรมที่เป็นผลพลอยได้จากการสอน ซึ่งมีด้วยกันทุกคน
อยู่ที่การนำเสนอให้เห็นภาพที่เกิดต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง
ข้อแนะนำจากการตรวจของคณะกรรมการประเมินเป็นสิ่งที่ยืนยันจุดอ่อนที่เป็นรูปธรรม
เมื่อได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็น่าที่จะประสบผลสำเร็จได้

     หลักเกณฑ์วิธีการได้ถูกปรับเปลี่ยน ถูกวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างกว้างขวาง จนบางครั้งเมื่อคิดตาม
ดูเหมือนว่าคุณค่าของวิทยฐานะที่ได้ดูจะด้อยค่าลงไป (ลืมปรับเปลี่ยน ปรับปรุงตัวเรา) 
........"สิ่งใดได้มาด้วยความยากลำบาก คุณค่าของสิ่งนั้นย่อมสูงค่าไปด้วยเช่นกัน" ....... ขอเป็นแรงใจอย่าท้อแท้

     

 


